

KBSทุ่ม5พันล.ลุยร่งน้ำตาลใหม่ที่สี่คิ้ว ซึ่ปีนี้กลับมาทำไรแแนวหลังราคาขยับขึ้น

ผู้จัดการรายวัน360 - "น้ำตาลครบุรี"เตรียมทุ่มอีก 5 พันล้านบาท ผุดโรงงานน้ำตาลใหม่ และโรงไฟฟ้าชีวมวล 30-40 เมกะวัตต์ หลังได้รับอนุมัติตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ที่สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา เผยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำอีเอ คาดว่าได้รับอนุญาตภายในปีครึ่ง ส่วนผลดำเนินงานปีนี้น่าจะกลับมาทำไร่อีกครั้ง หลังปริมาณการผลิตเพิ่มและราคาน้ำตาลโลกขยับขึ้น

นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)(KBS) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตในการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา จากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะผ่านความเห็นชอบได้ภายใน 1-ปีครึ่งนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีถัดไป

โครงการลงทุนนี้จะทำแบบครบวงจร(Sugar Energy Complex) ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 5 พันล้านบาท ประกอบด้วย โรงงานน้ำตาล กำลังการผลิต 2 หมื่นตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล 30-40เมกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้โมลาสเป็นวัตถุดิบขนาด 2 แสนลิตร/วัน ซึ่งเงินลงทุนในส่วนโรงงานเอทานอลยังไม่ได้รวมในงบลงทุน 5 พันล้านบาท

เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเพิ่มขนาดกำลังการผลิตหรือไม่ หลังจกมีแผนยกเลิกการโรงงานผลิตเอทานอลที่ อ.ครบุรี แล้ว ย้ายมาตั้งโรงงานที่ อ.สี่คิ้วแทน เพราะถนนหนทางที่สะดวกกว่า ทำให้ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่ด้วย

"การตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่อีก 30-40 เมกะวัตต์ ยังไม่มีความชัดเจน หลังจากหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ว่า จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวได้หรือไม่เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องสายส่ง แต่จากการหารือทราบว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งปิดไป ทำให้สายส่งรองรับได้อยู่แต่ยังไม่ซื้อสรุปในเรื่องนี้เพราะบริษัทต้องไปทำแผนให้ชัดเจนก่อน"

ส่วนแหล่งเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ที่เหลือจะมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจหาพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรเข้ามาถือหุ้นด้วย จากปัจจุบันที่บริษัทมีสัดส่วนประเทศญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้น 16% โดยยังไม่เห็นแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน KBS แต่ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มทุนก็จะเพิ่มทุนให้น้อยที่สุด

นายอิสสระ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปีว่า บริษัทตั้งเป้ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลที่ครบุรี 2.6 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 2.4 ล้านตันอ้อย แต่ก็ต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างวิกฤตภัยแล้ง ทำให้มีอ้อยเข้าระบบน้อยลง แต่ราคาน้ำตาลทรายดิบโลกขยับดีขึ้นจากเดิมที่ 12 เซนต์/ปอนด์มาอยู่ที่ระดับ 14 เซนต์/ปอนด์ และบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเครื่องจักรไลน์ ซี อีก 1.2 หมื่นตันอ้อย/วัน ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 3.5-3.6 หมื่นตันอ้อย/วัน รวมทั้งรับรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่ขายไฟให้กับ กฟผ. 22 เมกะวัตต์ ทำให้มั่นใจว่าปีนี้บริษัทจะมีรายได้โตขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 6.72 พันล้านบาท และกลับมาทำไร่อีกครั้ง จากปีก่อนที่ขาดทุน 50.18 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายโลกราคาจะขยับสูงขึ้น โดยปีนี้พบว่าปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายโลกเริ่มต่ำกว่าความต้องการบริโภคแล้ว แต่เหตุผลที่ราคาน้ำตาลทรายโลกไม่ขยับขึ้นมากเนื่องจากยังมีสต็อกเหลืออยู่หลังจากน้ำตาลทรายล้นตลาดมาหลายปี.